



■ ■ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มฟล.และคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เผย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 6 พร้อมก้าวสู่การศึกษาระดับคลินิก ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกถ้ำทองศรี ทั้งนี้ มีนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6 เข้าร่วมพิธีครบทั้ง 32 คน ก่อนที่ก้าวออกไปสู่การศึกษาวชิรชีพแพทย์ในชั้นคลินิก ซึ่งเสื้อกาวน์นั้นเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในวิชาชีพแพทย์ จากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายคำอำลา ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทนา กษเสนี รองอธิการบดี มฟล. เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์จาก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ ■ ■ “วัดฝั่มหิมน” ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจะเป็น

แลนด์มาร์คใหม่ของเชียงราย เป็นศูนย์รวมศิลปะ-วัฒนธรรม เมืองล้านนา โดย พระครูขันติพลภทร เจ้าอาวาสวัดฝั่มหิมน เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย จะจัดให้มีภาคห่มผ้าแล้วแลงขึ้น ภายในวัดฝั่มหิมน ภายในจะมีการนำอาหาร ขนมการกินพื้นบ้าน พื้นถิ่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายประมาณ 10 ชุม โดยจะจัดทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเช้าไปจนถึงช่วงค่ำ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหาร โดยมีดนตรีโฟล์คของ ดนตรีพื้นบ้านและการฟ้อนรำให้ได้รับชมกันเป็นบางโอกาสด้วย หากกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวกันมากขึ้น ก็อาจมีการต่อยอดเปิดให้มีตลาดน้ำและการแข่งขันพายเรือ เนื่องจากวัดฝั่มหิมน อยู่ติดกับริมแม่น้ำกกเพื่อให้มีกิจกรรมใหม่ของ จ.เชียงราย รวมไปถึงอาจมีการจัดคอนเสิร์ตและบิณฑบาต ทางน้ำอีกด้วย ซึ่งทางวัดได้หารือกับทางเทศบาลนครเชียงรายพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเรือพายมาให้สำหรับให้ภิกษุและสามเณรพาย เพื่อนำออกบิณฑบาตทางน้ำ ■ ■ วัดฝั่มหิมนเป็นพื้นที่วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี แต่ไม่ปรากฏชื่อใครสร้าง จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่า อดีตเคยมีพระสงฆ์อาศัยอยู่ ต่อมาแม่น้ำกกเปลี่ยนทิศทำให้วัดถูกน้ำกัดเซาะมาถึงวัดจึงถูกเรียกว่าวัด “ฝั่มหิมน” ภายหลังพบว่ากระแสน้ำไม่ได้พัดเอาเศษอิฐและวัสดุภายในวัดไหลไปตามน้ำ พระภิกษุและชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2512



รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ



นพ.ศุภกร โรจนินทร์



พระครูขันติพลภทร

อังคณา จิระดา